



# หลักสูตรมนุษยศาสตร์

THAI

หลักสูตรมนุษยศาสตร์ เป็นหลักสูตรสายสามัญที่จะทำให้คุณได้รับประกาศนียบัตรเตรียมอุดมศึกษา (högskoleförberedande examen) เมื่อเรียนจบ

หลักสูตรมนุษยศาสตร์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรนี้มีสองสาขาวิชาให้เลือกเรียน ได้แก่

## สาขาวัฒนธรรม

- คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการแสดงออกทางสุนทรียศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญา และจิตวิทยา คุณจะได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงออกทางวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนการรับชมผลงานทางด้านวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลาย

## สาขาภาษา

- คุณจะได้เพิ่มพูนความรู้ทางภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม และสังคมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของภาษา และประโยชน์จากความรู้ทางภาษาที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

## สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

คุณจะได้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่า คุณจะได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และปรัชญา หนึ่งวิชาทางด้านภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม นอกจากนี้คุณยังจะได้พัฒนาความสามารถทางภาษาเพื่อให้เกิดความมั่นใจและสามารถใช้ภาษาในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสาร ทบทวน การเรียนรู้ วิเคราะห์ และตีความ ไม่ว่าจะ เป็น ภาษาสวีเดน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นที่คุณเลือกเรียน

## โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรมนุษยศาสตร์ จะประกอบไปด้วยวิชาบังคับร่วมสำหรับมัธยมปลาย (gymnasiegemensamma ämnen) อันได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ พลและสุขศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนา สังคมศึกษา ภาษาสวีเดนหรือภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง ซึ่งในหลักสูตรสายสามัญ นักเรียนจะเรียนวิชาทางด้านทฤษฎีมากกว่าหลักสูตรวิชาชีพ

วิชาเอกซึ่งเป็นวิชาร่วมของหลักสูตรนี้ (programgemensamma karaktärsämnen) ได้แก่ วิชาปรัชญา ภาษาสมัยใหม่ และภาษามนุษย

นอกเหนือจากกลุ่มวิชาสองกลุ่มข้างต้นแล้ว คุณยังจะมีโอกาสได้เลือกเรียนวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเชิงลึกหรือเชิงกว้างผ่านหลักสูตรนี้ได้อีกด้วย ซึ่งวิชาเหล่านี้เรียกว่าวิชาโท (programfördjupning) เช่น วิชาภูมิศาสตร์ ภาษาคลาสสิก คณิตศาสตร์ ภาษา

สมัยใหม่ การสื่อสารโดยผ่านสื่อ การศึกษา จิตวิทยา และสังคมวิทยา เป็นต้น ให้คุณสอบถามกับทางโรงเรียนว่ามีวิชาโทอะไรให้เลือกบ้าง และนอกจากนี้ก็ยังมามีวิชาเลือกเสรี (individuellt val) ซึ่งคุณสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ตามความต้องการ ให้คุณสอบถามกับทางโรงเรียนว่ามีวิชาอะไรให้เลือกเรียนได้บ้าง

### รูปแบบของการทำงาน

การเรียนหลักสูตรนี้คุณจะได้ฝึกฝนการจัดการ และการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล แต่ละประเภทอย่างละเอียด คุณจะได้อธิบายการกระทำของมนุษย์จากหลายๆ แง่มุม และพยายามทำความเข้าใจกับวิธีการคิดและการแสดงออกซึ่งความคิดของมนุษย์ที่แตกต่างกัน คุณจะฝึกฝนความสามารถในการโต้แย้ง หาข้อสรุป และให้เหตุผลสนับสนุนจุดยืนของตัวเอง อีกทั้งได้วิเคราะห์บททวนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องจริยธรรมและปรัชญา คุณจะพัฒนาความสามารถในการร่วมงานกับผู้อื่น และการมองหาโอกาส ตลอดจนฝึกความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้คุณยังจะได้ฝึกฝนที่จะทำงานโดยลำพังและฝึกความรับผิดชอบด้วย

### โครงการนั้ยมปปลาย

ก่อนที่คุณจะจบหลักสูตรมนุษยศาสตร์ คุณจะทำได้ทำโครงการนั้ยมปปลาย (gymnasiearbete) ซึ่งเป็นโครงการชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้น โดยคุณจะต้องกำหนดโจทย์ปัญหาขึ้นมา แล้ววางแผนดำเนินการ และประเมินผลของงาน โดยอาศัยขอบข่ายความรู้ที่คุณได้เรียนมาจากหลักสูตร

### ข้อควรคำนึง

หากคุณต้องการคุณวุฒิพิเศษเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ คุณควรวางแผนการศึกษาให้ดี คุณควรจะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา และอาชีพหากคุณต้องการศึกษาต่อ

ในวิชาเลือกเสรีคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนวิชาเพิ่มได้อีกหนึ่งวิชาเสมอ ซึ่งคุณจะเลือกเรียนวิชาพลและสุขศึกษา หรือวิชาทางด้านสุนทรียศาสตร์ก็ได้